

ทับทูน

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 800

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 12 มีนาคม 2564

ปีที่: 18

ฉบับที่: 4191

หน้า: 1 (บนขวา), 8

Col.Inch: 35.63

Ad Value: 28,504

PRValue (x3): 85,512

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: CHAYO กล้วยงหมื่นล. DOD รับบจ.แท้ดีลอี้อ

CHAYO กล้วยงหมื่นล. DOD รับบจ.แท้ดีลอี้อ



สุขสันต์ ยศะสินธุ์

ทับทูน - CHAYO จับมือ DOD ลุยธุรกิจ กล้วยง ผ่าน “555 ซ้อปบั้ง” บิ๊ก CHAYO ซี โมเดลทำรายได้ 2 ทาง นำที่ภาคเหนือปลูกส่ง และผู้ดลสินค้ากล้วยง 8 ผลิตภัณฑ์ ประเมิน มูลค่าตลาดกล้วยงนับหมื่นล้านบาท ด้าน DOD ชี้ **→→→ อ่านหน้า 8**

➔ CHAYO (ต่อจากหน้า 1)

ส่งมอบสินค้าได้บั้ง รับบจ.แท้ดีลธุรกิจอี้อ นายสุขสันต์ ยศะสินธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CHAYO เปิดเผยว่า บริษัท ได้ร่วมมือกับ บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD ในการเดิน หน้าธุรกิจกล้วยง โดยล่าสุด บริษัท 555

ซ้อปบั้ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CHAYO ได้ ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน กับ DOD ในการให้ DOD เป็นผู้จัดหาเมล็ดพันธุ์กล้วยง ทั้งจากในประเทศและต่าง ประเทศ เพื่อจำหน่ายให้กับบริษัท 555 ซ้อปบั้ง นำ ไปเพาะปลูกภายใต้หลักเกณฑ์หรือวิธีการที่กฎหมาย กำหนด เพื่อให้ได้กล้วยงที่มีคุณภาพเหมาะสม และมี ลัดส่วนสารสำคัญที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในทางการค้า และ DOD จะเป็นผู้รับซื้อผลผลิตกล้วยงดังกล่าว นำ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของ กล้วยง เพื่อจำหน่ายให้กับบริษัท 555 ซ้อปบั้ง ต่อไป

● ดึงที่ดินภาคเหนือปลูกขาย

นายสุขสันต์ ระบุว่า โมเดลธุรกิจกล้วยงจะสามารถ สร้างรายได้ให้กับ 2 ด้าน คือ การเพาะปลูกขาย และ

การขายผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ โดยในสวนการปลูกบริษัทมี ที่ดินอยู่ในภาคเหนือหลายแปลง ซึ่งจะนำที่ดินดังกล่าว มาปลูกตามเกณฑ์ของ DOD โดยเบื้องต้นทางบริษัทจะ ลงทุนในการปลูกในโรงเรือนและขายให้กับ DOD และจะ มีการขยายไปสู่การปลูกด้านนอกโรงเรือน ซึ่งในขั้นตอน การปลูกขายนี้เชื่อว่าจะได้ผลตอบแทนที่ดี เพราะ DOD จะเป็นผู้ให้ในวีชชา และล่าสุด DOD ก็ยังเป็นบริษัทจด ทะเบียนรายเดียวที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรืออย. ได้ขึ้นทะเบียนอนุญาตให้นำเข้าเมล็ดกล้วยงได้

● ผุด 8 สินค้าลุยตลาดกล้วยงหมื่นล.

ขณะเดียวกันในส่วนของธุรกิจสินค้าปลายน้ำ ที่ DOD จะเดินหน้าผลิตให้กับบริษัทนั้น มีจำนวน 8 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย 1. ผลิตภัณฑ์เพื่อการขับ สารพิษในลำไส้ 2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงข้อ เชา 3. ผลิตภัณฑ์บำรุงสมองช่วยในการผ่อนคลายและ นอนหลับ 4. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อบำรุงผิว 5. ผลิตภัณฑ์น้ำมันสำหรับบำรุงสุขภาพ 6. ผลิตภัณฑ์เสริม อาหารสำหรับควบคุมไขมัน 7. ผลิตภัณฑ์เพื่อความชุ่ม ชื้นแก่ผิว และ 8. ผลิตภัณฑ์ลดเรื้อนริ้วรอย ทั้งนี้ในการ ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่ตกลงร่วมกัน นี้ อยู่ในขั้นตอน การรอเพื่อขอขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา หรืออย.

● DOD รับบจ.ดีลเพียบ

ด้าน นายธนิศ ศรีเศรษฐี ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หรือ DOD ยอมรับว่า ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกล้วยง จะ สามารถทยอยส่งมอบให้ บริษัท 555 ซ้อปบั้ง จำกัด ได้ ภายในปีนี้ หลังการได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการ อาหารและยา (อย.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยยอมรับ ว่า กระแสความนิยมกล้วยงได้ส่งผลให้กลุ่มบริษัทที่จด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ให้ความสนใจเข้ามาขอ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการร่วมพัฒนาวิจัยคิดค้นสูตร กับ DOD จำนวนมาก โดยก่อนหน้านี้อาจมีการลงนาม กับ บริษัท เจเคเอ็น สเลท แอนด์ บิวตี้ จำกัด ใน การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของกล้วยง

นางสาวสุวรินทร์ ก้อนทอง ในฐานะกรรมการ บริษัท สยาม เฮลเวล เทค จำกัด กล่าวเสริมว่า บริษัท สยาม เฮลเวล เทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ DOD ได้รับใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดพันธุ์กล้วยงจากต่าง ประเทศ จาก อย. จะนำเข้าเมล็ดพันธุ์จากสหรัฐอเมริกา รวมทั้งหมด 10 สายพันธุ์ ในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้ และ ในเร็ววันนี้ บริษัทเตรียมยื่นขอใบอนุญาตจำหน่ายเมล็ด พันธุ์ เพื่อจำหน่ายให้กับเครือข่ายเกษตรกร ผู้ยื่นขอรับ ใบ อนุญาตเพาะปลูกกล้วยง รวมถึงเตรียมยื่นคำขอรับ ใบ อนุญาตตั้งโรงงานสกัดสาร CBD ในการเป็นผู้ผลิตและ จำหน่ายผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกล้วยง